

ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๓๒๐/ว ๘๕๕๕



ถึง ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ทุกราย

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางเข้าพบผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮัจย์และการขนส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ของซาอุดีอาระเบีย ในระหว่างวันที่ ๑ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อแนะนำตัวและขอคำแนะนำในการดำเนินกิจการฮัจย์ พร้อมทั้งติดตามผลการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีอาระเบียกรณีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย มีมติไม่รับข้อเสนอของสายการบินฟลายนาส และมอบหมายให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบขนส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งหมด

กรมการปกครอง พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ และผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฮ.ศ. ๑๔๓๘) ในการขนส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ จึงได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา โดยมีผู้ชี้แจงประกอบด้วย อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ดร.อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ไทย ผู้แทนบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และผู้แทนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญผู้ประกอบกิจการฮัจย์เข้าร่วมประชุมตามกำหนดการและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์

โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๕๑ - ๘ ต่อ ๓๑๘๖



ประชาสัมพันธ์

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การขนส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทยประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ฮ.ศ. ๑๔๓๘)

ตามที่กรมการบินพลเรือน ประเทศซาอุดีอาระเบียได้รับรองและมอบหมายให้สายการบินฟลายนาส เป็น National Carrier ของประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อรับขนส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทย จำนวนครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทยประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ฮ.ศ.๑๔๓๘) ทั้งหมดตามความตกลงระหว่างกรมการบินพลเรือน ประเทศซาอุดีอาระเบีย กับคณะผู้แทนฮัจย์ทางการของประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานี้ ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้พยายามติดตามขอทราบความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาโดยตลอดนั้น

ต่อมาสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์การศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และผู้แทนบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เดินทางไปสอบถามความชัดเจนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีอาระเบีย โดยมีกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ช่วยประสานงานและนำคณะเข้าพบเพื่อหารือกับผู้บริหารของสายการบินฟลายนาส กรมการบินพลเรือนประเทศซาอุดีอาระเบีย และกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ ซึ่งในการหารือกับสายการบินฟลายนาส ได้เสนอค่าโดยสารที่ปรับลดล่าสุดอัตราคนละ ๑,๕๗๕ เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ ๕๕,๑๒๕ บาท ซึ่งสูงกว่าค่าโดยสารอย่างไม่เป็นทางการของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) อยู่ประมาณ ๘,๐๐๐ บาท โดยจะรับขนส่งผู้ไปประกอบฮัจย์เฉพาะที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ แต่ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับตารางบินแต่อย่างใด สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ ได้นำผลการหารือกับสายการบินฟลายนาส แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า ค่าโดยสารที่สายการบินฟลายนาส เสนอมา มีราคาค่อนข้างสูงและสูงกว่าค่าโดยสารอย่างไม่เป็นทางการของการบินไทยค่อนข้างมาก และไม่มีความชัดเจนของการกำหนดตารางบิน ประกอบกับมีข้อจำกัดเกี่ยวกับกรอบเวลาในการดำเนินการด้านอื่น ๆ เช่น การจัดเช่าที่พัก การจัดการรถยนต์รับส่ง และการจัดหาบริการอาหาร เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลซาอุดีอาระเบียได้กำหนด ให้ต้องแล้วเสร็จก่อนวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงมีมติให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ฯ มีหนังสือถึงสายการบินฟลายนาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อปฏิเสธข้อเสนอของสายการบินฟลายนาส และมอบหมายให้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบในการขนส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฮ.ศ. ๑๔๓๘) ทั้งหมดจำนวน ๘,๘๓๓ คน พร้อมทั้งได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี (ดร.อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อติดตามผล ในระหว่างวันที่ ๑-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผลเป็นประการใดจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประชาสัมพันธ์ลำดับที่ ๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ กองส่งเสริมองค์การศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง